

แก่นแท้ 3: ร่วมทางไปกับพระเจ้า

พระเจ้ามีความหมายอย่างไรต่อคุณ

เมื่อคุณนึกถึงพระเจ้า คุณยอมนึกถึงอะไร พระองค์เป็นเหมือนกลางสังฆกรรมที่ห่างไกลจากชีวิตจริงหรือเปล่า คุณอาจคิดว่าพระเจ้าห่างไกล แต่จริงๆ แล้วพระองค์ไม่ได้ห่างไกล พระองค์ใกล้ชิดกว่าที่คุณคาดคิด กษัตริย์ดาวิดเคยกล่าวไว้ว่า

เพลงสดุดี 139:7-10 ข้าจะไปไหนถึงพ้นพระวิญญูญาณ ข้าจะหนีไปไหนให้พ้นพระพักตร์ ถ้าข้าขึ้นไปยังสวรรค์ พระองค์ทรงสถิตที่นั่น ถ้าข้าจะบุ่ที่นอนไว้ในนรก ดุเถิด พระองค์ทรงสถิตที่นั่น ถ้าข้าจะติดปีกแสงอรุณ และพำนักที่ท้องทะเลไกลโพ้น แม้ถึงที่นั่น หัตถ์ของพระองค์จะนำข้า และหัตถ์ขวาของพระองค์จะยึดข้าไว้

แม้ในยามที่เราเห็นห่างไปจากพระเจ้า พระองค์จะไม่มีวันห่างไกลจากเรา

พระเจ้าสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง นี่หมายความว่าพระองค์อยู่ทุกหนทุกแห่ง ในทุกเวลา ในสิ่งสร้างสรรค์ทั้งปวง

ปทานุกรมไมโครซอฟเอนคาร์ตา ค.ศ.2005

กิจการ 17:24-28 พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงในโลก พระองค์ทรงเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก มิได้ทรงสถิตในวิหารที่มีอมมนุษย์ได้สร้างไว้ การที่มีอมมนุษย์นมัสการพระองค์ หมายความว่าพระเจ้าประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากเขา ก็หาไม่ได้ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิต และลมหายใจ และสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวง พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ สืบสายโลหิตเดียวกัน ให้อยู่ทั่วพื้นพิภพโลก ได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่ เพื่อเขาจะได้แสวงหาพระองค์ หากเขาจะคลำหา ก็จะได้พบพระองค์ ด้วยพระองค์มิทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลย เรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์

มนุษย์คงไม่ค่อยเข้าใจพระเจ้าและพลังอันไม่รู้ล้นสุดของพระองค์ แต่ถ้าคุณอยากทราบพระเจ้าเป็นอย่างไร ก็เพียงแค่ดูที่พระเยซู พระเยซูเป็นตัวแทนของพระเจ้า ผู้ซึ่งมายังโลกเพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับเรา และชี้ทางให้เราพบพระเจ้า พระบิดาของพระองค์

ยอห์น 14:7 ถ้าท่านรู้จักเราแล้ว ท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย ตั้งแต่นี้ไปท่านก็รู้จักพระองค์ และได้เห็นพระองค์

คุณได้รับโอกาสน่าทึ่งที่จะสร้างสายสัมพันธ์กับพระเจ้าและพระเยซูเป็นส่วนตัว

มีมิตรภาพกับพระเจ้าเป็นส่วนตัว ผ่านพระเยซู

ลองนึกดูว่าจะเป็นเช่นไร ถ้าหากมีเพื่อนที่คุยบอกเล่าความในใจให้ฟังได้ทุกเรื่อง โดยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะคิดว่าคุณเป็นคนแปลก ลองนึกถึงเพื่อนที่ล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ ทั้งที่ดีและไม่ดี แต่ยังรักคุณเหมือนเดิม เพื่อนที่เป็นกำลังใจในยามย่อท้อ

เพื่อนที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและความใฝ่ฝันของคุณเอง เพื่อนที่ห่วงใยมาก ความสุขในระยะยาวของคุณจึงมีความสำคัญต่อเขา



มากกว่าสภาพความเป็นอยู่ชั่วคราวของคุณ เพื่อนผู้มอบคำปรึกษา ซึ่งคุณไว้วางใจได้เสมอ เพราะคุณทราบว่าเขาเอาใจใส่ต่อความสุขของคุณ พระเยซูเป็นเพื่อนผู้นี้ได้ คุณเชื่อมสัมพันธ์ภาพที่ใกล้ชิดและอบอุ่น กับพระเจ้าได้ ผ่านพระองค์

เช่นเดียวกับมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนที่สุด ซึ่งเราต้องให้ความเอาใจใส่

ความรอดก่อให้เกิดมิตรภาพดังกล่าว ทว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้น พระเยซูอยากให้เราได้สัมผัสชีวิตที่สมปรารถนาและมีความสุข พระองค์ทราบว่าจะมีทางเดียวที่จะเป็นเช่นนั้นได้ ก็คือการที่เรามีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์

ความหมายของการนมัสการพระเจ้า

คุณเคยชื่นชมภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ และนึกถึงเรื่องราวหรือตัวละครจนลืมไม่ลงบ้างไหม ถ้าหากเรารักพระเจ้าสุดความคิด จิตใจ พระเจ้าจะสถิตอยู่ในความคิดของเรา เปรียบเสมือนภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ เมื่อเราเติมเต็มชีวิตเราด้วยความรักและการนมัสการพระเจ้า เราก็จะชื่นชมความสำนึกว่าพระองค์สถิตอยู่ในชีวิตเรา และหนทางอันรื่นรมย์ของพระองค์

ต่อไปนี้เป็นคำจำกัดความของคำว่านมัสการ

- การปฏิบัติต่อบางคนหรือบางสิ่งโดยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และให้ความเคารพนับถือ โดยการอธิษฐานอ่อนน้อม และสักการบูชา
- การรักและยกย่องนับถือบางสิ่งหรือบางบุคคลอย่างมาก

พระเจ้าอยากให้ความรักและการนมัสการพระองค์ เป็นสิ่งที่มาจากใจจริง พระองค์ไม่อยากให้เราารู้สึกว่าเราต้องทำตามความคาดหวังหรือมาตรฐานสูงส่งทางวิญญาณของใคร พระองค์อยากให้เราสร้างสายสัมพันธ์กับพระองค์ ในทางที่ได้ผลสำหรับเรา และมีความหมายต่อเราเป็นส่วนตัว

เราควรหาวิธีบ่งบอกความรักที่มีต่อพระเจ้า ในทางที่ทำให้พระองค์พอใจ เมื่อเราสำนึกว่าพระเจ้าได้ทำอะไรมากมายเพื่อเรา และสำนึกว่าเราจำเป็นต้องมีพระเยซู ก้าวต่อไปก็คือการเข้าใจว่าพระองค์อยากให้เราแสดงความรักที่มีต่อพระองค์อย่างไร

ต่อไปนี้เป็นวิธีการบางส่วนที่เราสามารถบ่งบอกถึงความรักที่มีต่อพระเจ้า

1) รักและปฏิบัติตามพระคำของพระองค์

พระคำของพระเจ้าเป็นหลักการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เมื่อเราปฏิบัติตามพระคำ พระองค์ก็จะพอใจ พระองค์สัญญาว่าจะมอบผลประโยชน์และสิ่งดีๆ มากมายให้แก่ผู้ที่ติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิด

พระเยซูกล่าวว่า ถ้าเรารักพระองค์ เราจะปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์ และเราเป็นเพื่อนของพระองค์ ถ้าเราทำตามที่พระองค์ขอ การเป็นเพื่อนคนหนึ่งของพระองค์ก็เป็นเกียรติอย่างสูง เพราะในฐานะเพื่อนของพระองค์ เราก็มีสายสัมพันธ์กับพระองค์ผู้ที่ทรงพลังที่สุดในโลก

ยอห์น 15:7 ถ้าท่านยึดถือในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในใจท่าน ท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนา ท่านก็จะได้รับสิ่งนั้น

2) เชื่อมสัมพันธ์กับพระองค์ด้วยการอธิษฐาน

การมีมิตรภาพที่ดีกับใคร ก็ต้องใส่ใจดูแล ถ้าคุณมีเพื่อนที่ดี คุณคงไม่มองข้ามเขาใช่ไหม นอกจากการทำอะไรสนุกๆ ด้วยกันแล้ว



คุณคงจะพูดคุยกันเกี่ยวกับวันเวลาหรือสัปดาห์นั้น บอกเล่าความในใจ และเพลิดเพลินกับเรื่องตลกขบขันที่เล่าสู่กันฟัง หรือแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องที่คุณทั้งสองสนใจ เราอาจมีมิตรภาพอย่างเจียบๆ แต่มิตรภาพจะแน่นแฟ้นขึ้น เมื่อติดต่อพูดคุยกันพอสมควร

พระเยซูต้องการติดต่อพูดคุยกับเราเช่นนี้ พระองค์ไม่เพียงแต่อยากให้เราติดต่อพูดคุยกับพระองค์ โดยบอกเล่าปัญหา และขอความช่วยเหลือเท่านั้น แต่พระองค์สนใจที่จะรับฟังด้วยว่า วันนั้นเป็นยังไงบ้าง เราสนใจเรื่องใด อะไรทำให้เรามีความสุข และสิ่งใดมีความสำคัญต่อเรา ฯลฯ เราติดต่อพูดคุยกับพระเยซูเช่นนี้ ด้วยคำอธิษฐาน

เยเรมีย์ 29:13 เจ้าจะแสวงหาเราและพบเรา เมื่อเจ้าแสวงหาเราสุดใจ

พระเยซูยังบอกด้วยว่า สิ่งใดที่เราขอพระบิดาในนามของพระเยซู พระองค์จะมอบให้แก่เรา พระเจ้าเชิดชูพระเยซู และมอบนามแต่พระองค์ที่เหนือกว่านามอื่นใด โดยที่ทุกคนทุกนามจะคุกเข่านมัสการพระองค์ ทั้งในสวรรค์ บนโลก และในขุมนรก นับว่าเป็นอำนาจมหาดล นี่หมายความว่าถ้าเราต้องการให้บางสิ่งเกิดขึ้น เราควรจะอ้างสิทธิ์ขอพลังอำนาจดังกล่าว ผ่านนามของพระเยซู

3) รับฟังเสียงของพระองค์

พระเยซูซึ่งชอบที่จะพูดคุยกับเราด้วย พระองค์มีอะไรบอกเล่ามากมาย ในฐานะเพื่อนของพระองค์ เราควรจะแน่ใจว่าเป็นการสนทนาจากทั้งสองฝ่าย โดยที่พระเยซูมีโอกาสพูดคุยเช่นกัน

แบบพิธีการอธิษฐาน

แบบพิธีการอธิษฐานนั้นง่ายตาย เหมือนการสนทนากัน เช่นการคุยทางโทรศัพท์ หรือแชทออนไลน์ คุณมองไม่เห็นอีกฝ่ายหนึ่ง แต่คุณสื่อสารกับเขาผ่านทางสายโทรศัพท์หรือสัญญาณวิทยุ แล้วเขาก็ตอบกลับมาในทางเดียวกัน

คู่สนทนาจะคิดอย่างไร ถ้าคุณรีบพูดสิ่งที่ต้องการบอกเขาทางโทรศัพท์ แล้ววางหูโดยไม่รอคำตอบ หรือคุณส่งคำถามไปให้เขา แล้วลงชื่อออกจากระบบ ก่อนที่เขาจะตอบกลับ หรือคุณขอความเห็นของเขาเกี่ยวกับบางเรื่อง แล้วปิดโทรศัพท์มือถือ ก่อนที่เขาจะมีโอกาสตอบ ถ้าหากคุณทำเช่นนี้จนเป็นนิสัย บุคคลคนนั้นก็คงหยุดติดต่อสื่อสารกับคุณไปเลย

ที่นี้ลองนึกดูซิว่าพระเยซูคริสต์ก็อย่างไร ทุกครั้งที่คุณพูดคุยกับพระองค์แต่หยุดการสนทนา ก่อนที่คุณจะให้โอกาสพระองค์ร่วมสนทนาด้วย ความหมายของคำว่า "สนทนา" คือ "การพูดคุยระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไป เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สาระ และอื่นๆ"

เห็นได้ชัดว่าการพูดคุยกัน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการมอบให้ และการรับ ฉันตั้งคำถาม และคุณก็ตอบ คุณตั้งคำถาม และฉันก็ตอบ ฉันโต้แย้งคำตอบของคุณ แล้วคุณก็ประชัน ในที่สุดเราสรุปผลออกมาได้ นั่นเป็นการสนทนาวิธีหนึ่ง ดังนั้นทำไมจึงเป็นเรื่องแปลกที่จะสนทนาตามปกติกับพระเยซู พระองค์รับฟังเสมอ พระองค์เพียงแต่รอให้คุณเปิดโอกาสให้พระองค์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบ้าง คุณอาจมีคำถาม พระองค์ก็อาจมีคำตอบที่เหมาะสมเจาะ แต่คุณต้องไม่ไปไหน และรอคอยคำตอบ

พระเยซูพูดออกเสียงหรือเปล่า คำตอบต่อคำถามนั้นคงเป็นสิ่งที่ต้องค้นพบกันเอง เมื่อคุณสัมผัสแล้ว คุณจะพบว่า การสนทนากับพระเยซูนี้ น่าติดอกติดใจมาก เช่นเดียวกับการคุยทางโทรศัพท์ การส่งข้อความ หรือการแชทผ่านอินเทอร์เน็ต

4) มีศรัทธาในพระองค์

พระเจ้าชื่นชอบเมื่อเรามีศรัทธาในพระองค์ ยิ่งเราไว้วางใจพระองค์มากขึ้นเท่าไร พระองค์ก็จะดูแลสิ่งที่มีความสำคัญต่อเรามากขึ้นเท่านั้น

พระองค์อยากให้เราพักฟังพระองค์ และกล้าขอการปกป้องคุ้มครองในยามที่จำเป็น และจัดหาปัจจัยให้เราในยามที่ขัดสน และมอบคำตอบเมื่อเรามีคำถามที่นึกสงสัยข้องใจ การไว้วางใจเทียบเท่ากับความศรัทธา พระคัมภีร์กล่าวว่าเราไม่มีทางทำให้พระเจ้าพอใจได้ โดยปราศจากศรัทธา ดังนั้นถ้าคุณต้องการให้พระเจ้าพอใจ ขอให้มีความศรัทธาและไว้วางใจพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่าง!

หน้าผา

นักวิทยาศาสตร์และนักพฤกษศาสตร์กลุ่มหนึ่งสำรวจเทือกเขาแอลป์ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเสาะหาดอกไม้พันธุ์ใหม่ วันหนึ่งเขาส่องกล้องเห็นดอกไม้ที่หายาก งดงาม และประณีตค่ามิได้ทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่ดอกไม้ขึ้นอยู่ในหุบเขาลึก มีหน้าผาสูงชัน ขนาบข้าง ต้องหย่อนเชือกให้คนลงไปเก็บ

มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมองดูอย่างสนใจ เขาบอกเด็กคนอื่นว่าจะให้ค่าจ้างมาก ถ้าเขาหย่อนตัวลงไปเก็บดอกไม้เหล่านั้นมาให้

เด็กน้อยมองลงไปข้างล่าง แล้วบอกว่า "เดี๋ยวผมกลับมา" ในไม่ช้าเขาก็กลับมาพร้อมกับชายร่างกำยำ เด็กชายเดินไปหาหน้าภคศาสตร์ และกล่าวว่า "ผมจะลงไปเอาดอกไม้ให้คุณ ถ้าชายคนนี้เป็นคนจับเชือกไว้ นี่พ่อของผมเอง"

เขามีความมั่นใจอย่างยิ่งในตัวบิดาของเขา ผู้ซึ่งเขาเชื่อถือ

พระบิดาในสวรรค์ก็อยากให้เราไว้วางใจพระองค์จนถึงที่สุด พระองค์ยินดีที่จะแสดงให้เห็นความสัตย์ซื่อของพระองค์ เราไว้วางใจได้ว่าพระองค์จะยึดเหนี่ยวเราไว้ในยามเราอยู่บนหน้าผา



ผู้ประพันธ์นิทาน

เมื่อเรามีศรัทธาในพระเจ้า เราทราบว่ามีอะไรผิดไป ก็คงมีเหตุผลและจุดมุ่งหมายที่เป็นเช่นนั้น เราหันไปยึดมั่นในคำสัญญาที่พระองค์ให้ไว้ในโรม 8:28 ว่าทุกสิ่งจะลงเอยด้วยดี พระองค์อยากให้เราไว้วางใจพระองค์ เมื่อสิ่งต่างๆ ย่ำแย่

ข้อความที่หยิบยกมาจาก เซลยการสรรเสริญ

เช้าวันหนึ่งผมขึ้นรถจะขับไปทำงาน แต่รถไม่ยอมสตาร์ท ในกองทหารไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ที่ไปทำงานสาย ผมกล่าวว่า "ผมนั่งอยู่ตรงนั้น พระองค์คงอยากให้ผมเรียนรู้อะไรสักอย่าง ผมชอบคนที่รถสตาร์ทไม่ติด"

อีกไม่นานก็มีคนเดินมาและช่วยผมสตาร์ทรถจนติด

เช้าวันต่อมาก็เกิดขึ้นอีก "ขอบคุณพระองค์ ผมทราบว่าพระองค์มีเหตุผลดีๆ ที่ผมต้องนั่งรออยู่ที่นี้ ผมขอสรรเสริญพระองค์อย่างมีความสุข" ในที่สุดผมก็สตาร์ทรถจนติด

ต่อมาผมเอารถไปที่อุทหาร ผมเล่าปัญหาให้ฟัง เขากล่าวว่า "ขอโทษครับ แต่ช่างซ่อมรถเกิดหัวใจวาย นอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล ผมไม่อยากจะพูดเลย แต่คุณคงต้องเอารถไปเข้าอู่ข้างนอก" เขามีใบหน้าที่ย้ำแย่ เมื่อพูดเช่นนั้น "เขารู้ว่าช่างของเรานอนอยู่โรงพยาบาล เขาจะคิดเงินแพงมากแน่ๆ เขาทำแบบนี้กับคนอื่นๆ ที่ผมส่งไปหาเขา"

ขณะขับรถไปที่ "อู่ข้างนอก" มีเสียงกระซิบว่า "แย่นะที่ช่างอู่รถข้างนอกเอาเปรียบทหารแบบนี้"

ผมขับไล่ความคิดนั้นไป แล้วขอบคุณที่พระองค์บันดาลให้เหตุการณ์นี้เกิดประโยชน์ต่อผมเอง ผมกล่าวว่า "ผมทราบว่าพระองค์มีส่วนในเรื่องนี้ ผมขอสรรเสริญพระองค์"

ผมขับรถเข้าอู่ ผู้จัดการเดินมาหา แล้วถามด้วยแวตว่า "มีอะไรให้ช่วยไหมครับ"

ผมอธิบายปัญหาให้ฟัง เขาเอ่ยถึงสิ่งต่างๆ ที่ "อาจเป็นปัญหา"

"เราเปลี่ยนอะไหล่ที่นั่นไม่ได้ เราต้องส่งรถไปที่ร้านอื่น อย่างไรก็ตาม นั่นอาจไม่ใช่ปัญหา เราอาจจะต้องทำอย่างอื่น อาจมี ปัญหาหลายอย่าง แต่เราจะหาให้พบ"

"ใช้เวลานานไหม"

เขายิ้มแล้วบอกว่า "ขอโทษครับ ผมไม่รู้จริงๆ สิ้นแล้วแต่ปัญหา"

ผมนึกถึงค่าบริการก้อนใหญ่ทันที

"ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร"

"ขออภัย ผมไม่ทราบจริงๆ ว่าเท่าไร"

ช่างที่อยู่หาหนวดถูก เขาพร้อมที่จะเอาเบรียบผมสุดๆ เลย "ขอบคุณที่พระองค์มีเหตุผลดีๆ ถึงเป็นเช่นนี้"

ผมตกลงว่าจะเอารถกลับมาตอนเช้าวันรุ่งขึ้น แล้วฝากไว้จนกว่าเขาจะซ่อมเสร็จ

ผมพยายามสตาร์ทรถ ในที่สุดก็ติด แล้วผมก็เข้าเกียร์จะขับออกไป ตอนนั้นเองผู้จัดการเข้ามาคว่ำแขนผม "เดี๋ยวล่ะ! ผมคิด ได้แล้วว่าปัญหาอาจเป็นอะไร ช่วยปิดเครื่องหน่อยครับ!"

เขาเปิดกระโปรงรถ แล้วเอาไขควงจิ้มตรงนั้นตรงนี้ อีกสองสามนาที เขาบอกว่า "ลองติดเครื่องดูครับ"

ผมเหยียบคันเร่ง แล้วเครื่องยนต์ส่งเสียง รวากับเป็นรถคันใหม่

"เยี่ยมมาก เท่าไหร่ครับ"

"ไม่เป็นไรครับ ผมยินดีช่วย"

พระองค์พูดกับจิตใจผมอีกครั้งว่า "ลูกรัก เราอยากให้คุณรู้ว่า ชีวิตเจ้าอยู่ในอ้อมมือเรา เจ้าไว้วางใจเราได้ทุกอย่าง เมื่อเจ้าขอบคุณ เราในทุกสถานการณ์ เจ้าจะเห็นว่าเราจะจัดการดูแลรายละเอียดปลีกย่อยในชีวิตเจ้า"

เมอร์ลิน คาโรเทอร์ จากเรื่อง เซลยการสรรเสริญ

5) การรักผู้อื่น

ผลดีจากการมีมิตรภาพกับพระเยซูก็คือ จะช่วยให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้น ในมิตรภาพที่คุณมีกับผู้อื่น คุณแบ่งปันกับผู้อื่นจากใจได้มากขึ้น ใน มัทธิว 25:35-40 พระเยซูบอกเล่าตัวอย่างแนวปฏิบัติ ว่าการมอบความรักแก่ผู้อื่น และทำอะไรให้กับผู้อื่นด้วยน้ำใจ ก็ เหมือนการทำเช่นนั้นให้กับพระเยซู

มัทธิว 25:35-40 'เพราะว่าเมื่อเราหิว ท่านจัดหาอาหารให้เรากิน เรากระหายน้ำ ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่าน

ต้อนรับเรา

'เราตัวเปล่า ท่านให้เสื้อผ้าเราอุ่นหอม เมื่อเราเจ็บป่วย ท่านมาเยี่ยมเรา เมื่อเราถูกจองจำ ท่านมาเยี่ยมเรา'

บรรดาผู้ชอบธรรมจะทูลว่า 'ที่ข้าเห็นพระองค์หิว และจัดอาหารมาถวายพระองค์เมื่อไร หรือทรงกระหายน้ำ และถวายให้พระองค์ดื่มเมื่อไร

'ที่ข้าเห็นพระองค์เป็นแขกแปลกหน้า และต้อนรับพระองค์เมื่อไร หรือพระกายเปล่า และสวมฉลองพระองค์ให้เมื่อไร

'ที่ข้าเห็นพระองค์ประจวบ หรือถูกจองจำ และได้มาเฝ้าพระองค์เมื่อไร'

แล้วจอมกษัตริย์จะตรัสตอบเขาว่า 'เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ซึ่งท่านได้กระทำแก่ผู้ต่ำต้อยคนหนึ่งในพวกพี่น้อง ก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วย'

เมื่อนึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยอยู่บนโลก คุณนึกถึงคุณสมบัติโดดเด่นอะไรบ้าง คุณนึกถึงความรักและความเห็นใจ หรือความถ่อมตน ในการที่พระองค์ยอมเป็นผู้ที่ไม่มีชื่อเสียงเรียงนาม บางทีคุณอาจนึกถึงการที่พระองค์ให้อภัย พระเจ้าชอบให้เราเลียนแบบวิถีของพระเยซู นั่นเป็นทางหนึ่งที่เราแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระองค์ ผลพลอยได้มหาศาลจากการทำเช่นนั้นก็คือ เรามักจะพบว่าชีวิตเราเติมเต็มด้วยความสุขส่วนตัวมากขึ้น เพราะเมื่อเราพยายามปรับปรุงชีวิตของผู้คนรอบข้าง ชีวิตของเราเองก็ดีขึ้นด้วย

อาหารกลางวันกับพระเจ้า

ครั้งหนึ่งมีเด็กชายผู้ที่ยากจะพบกับพระเจ้า เขารู้ว่าต้องเดินทางไกลมากกว่าจะถึงที่ซึ่งพระเจ้าพำนักอยู่ เขาจึงเอาขนมและน้ำผลไม้สองสามขวดใส่กระเป๋า แล้วเริ่มออกเดินทาง

เขาเดินทางไปได้เพียงสองสามช่วงตึก เขาพบกับชายชราคนหนึ่งในส่วนสาธารณะ ชายชราคนนั้นนั่งอยู่ข้างสระน้ำ กำลังให้อาหารนก

เด็กชายนั่งลงข้างๆ เขาเปิดกระเป๋าหยิบน้ำผลไม้ออกมาดื่ม เขาสังเกตเห็นว่าชายชราดูท่าทางหิว เด็กชายจึงยื่นขนมให้

ชายชรารับไว้ด้วยความขอบคุณ พร้อมกับยิ้มตอบ รอยยิ้มของเขาช่างน่าจดจำ จนเด็กชายอยากจะได้เห็นอีกครั้ง เขาจึงยื่นน้ำผลไม้ให้ดื่ม

ชายชรายิ้มให้เขาอีกครั้งหนึ่ง เด็กชายดีใจมาก! เขาทั้งสองนั่งอยู่ที่นั่นตลอดทั้งบ่าย ทานอาหาร และส่งยิ้มให้กัน แต่แทบไม่ได้พูดคุยกันเลย

พอเริ่มจะมีดี เด็กชายรู้สึกว่าเขาเหนื่อย จึงลุกขึ้น เดินทางไป แต่เมื่อเดินทางไปได้เพียงสองสามก้าว เด็กชายหันหลัง วิ่งกลับไปหาชายชรา และกอดเขา ชายชรายิ้มหน้าบาน

เมื่อเด็กชายกลับบ้าน คุณแม่ประหลาดใจที่ลูกชายมีใบหน้าซึ่งบาน “วันนี้หนูไปทำอะไรมา ถึงได้มีความสุขมาก” คุณแม่ถาม

“ผมกินอาหารกลางวันกับพระเจ้าครับ” เด็กชายตอบ แต่ก่อนที่คุณแม่จะพูดต่อ เด็กชายกล่าวเสริมว่า “แม่รู้ไหมครับ? ท่านมีรอยยิ้มวิเศษที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา!”

ในขณะที่เดียวกัน ชายชราที่มีใบหน้าสดชื่นเบิกบาน เมื่อกลับถึงบ้าน ลูกชายฉงนใจที่เห็นใบหน้าเปี่ยมด้วยสันติสุขของพ่อ เขาถามขึ้นว่า “พ่อครับ วันนี้ไปทำอะไรมาถึงมีความสุขมาก”

“พ่อนั่งกินขนมกับพระเจ้าในสวนวันนี้” ชายชราตอบ แต่ก่อนที่ลูกชายจะมีโอกาสพูดต่อ เขาเสริมว่า “รู้ไหม? ท่านอายุน้อยกว่าที่พ่อคาดไว้มากทีเดียว”

บ่อยครั้งเราหมิ่นค่าพลังการสัมผัส รอยยิ้ม ถ้อยคำที่แสดงน้ำใจ การรับฟังผู้อื่น คำชมเชยจากใจจริง หรือทำทีเล็กๆ น้อยๆ ที่บ่งถึงความห่วงใย ซึ่งล้วนแต่มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ใครสักคนมีวันที่สุขสดชื่นเป็นพิเศษ หรือแม้แต่ช่วยเปลี่ยนชีวิตใครสักคนให้หันเหไปในทางที่ดี

จุดพลัง ชุดที่ 3 เล่มที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.2002

6) การใส่ใจที่จะทำให้พระองค์พอใจ มากกว่าการเอาใจเพื่อน

เมื่อเราเอาใจใส่ใครสักคนจริงๆ เราก็ใส่ใจที่จะทำให้เขามีความสุข มากกว่าภาพลักษณ์ของตนเอง นั่นอาจหมายถึงการพูดหรือทำบางสิ่งที่ไม่ค่อยแจ่มหรือไม่เป็นที่นิยมกันในหมู่เพื่อนๆ หรือคนรู้จักมักคุ้น

สมมุติว่าเพื่อนๆ กำลังล้อเลียนคนที่โดดเดี่ยว เป็นเด็กเก๋ หรือคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงกับใคร คุณอาจนิ่งเฉยและปล่อยให้เกิดขึ้น หรือไม่ก็ยื่นหยัดแทนคนๆ นั้น แล้วบอกเพื่อนว่าอย่าไปแกล้งเขา บางทีเพื่อนอาจไม่ฟัง หรือเขาอาจเห็นคุณเป็น “คนเขยๆ” ไปด้วย แต่ถ้าพระเยซูมีความสำคัญต่อคุณมากขนาดนั้น คุณก็จะพยายามทำสิ่งที่พระองค์คิดว่าแจ่ม ไม่ว่าเพื่อนๆ จะคิด

อย่างไรก็ตาม



แน่นอนว่าการทำเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เมื่อคำนึงถึงสิ่งที่พระเยซูยอมทำเพื่อเรา นั่นช่วยให้คุณอยากมีความกล้าหาญเพื่อพระองค์เช่นกัน และปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่พระเยซูคงปฏิบัติต่อเขา

พระเยซูโปรดปรานเมื่อเรายินดีทำสิ่งที่ผู้อื่นอาจคิดว่าเป็นเรื่องแปลกๆ เพียงเพราะเราทราบว่าคุณอยากให้เราทำเช่นนั้น หรือมันจะช่วยให้เราใกล้ชิดกับพระองค์ยิ่งขึ้น

7) แสดงความขอบคุณ

ลองนึกถึงใครที่สำคัญต่อคุณมาก ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง หรือเพื่อนสนิท ฯลฯ คุณจะอย่างไรเมื่อพบว่าเขาตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่ง เป็นไปได้ว่าเขาอาจเสียชีวิต แล้วคุณพบว่ามีคนช่วยชีวิตเขาไว้ คุณจะขอบคุณคนที่ช่วยชีวิตของเขาได้อย่างไร คุณจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคนๆ นั้น เมื่อคิดอย่างนั้นแล้ว คุณอาจเข้าใจความรู้สึกที่ควรจะมีต่อพระเจ้า

พระเจ้าส่งพระเยซูมาช่วยกอบกู้ชีวิตคุณ (รวมทั้งชีวิตของคนที่คุณรักและห่วงใย) พระองค์ปล่อยให้พระเยซูทนทรมานและตายอย่างทารุณ ในการทำเช่นนั้น เมื่อเราแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้า เราไม่เพียงแต่ระลึกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ แต่เรายังระลึกถึงสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทำให้เราทุกวัน เพื่อช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น



ลองนึกภาพเหตุการณ์ โจเป็นเพื่อนของคุณ คุณทราบว่าโจโปรดปรานเรือ คุณจึงใช้เวลาว่างและวันหยุดเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อสร้างเรือจำลอง แล้วในวันเกิดของเขา คุณมอบเรือลำนั้นเป็นของขวัญ โจรับไว้ มองดูสักครู่ พูดว่า "ขอบใจ" วางไว้ และหันไปสนใจอย่างอื่น นั่นไม่ใช่การ "ขอบคุณ" ที่น่าชื่นชมนัก ใช่ไหม คุณคงคิดว่าคุณเสียเวลาไปเปล่าๆ แต่พระเจ้าจัดเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างไว้ให้เรา ในชีวิตของเราบนโลก พระองค์มองดูจิตใจเรา และทราบว่ามี

ความสำคัญต่อเรา เมื่อพระองค์ตอบคำอธิษฐาน และมอบให้ตามที่เราขอ ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะขอบคุณพระองค์ต่อหน้านั้น แต่บางครั้งเราลืมนึกถึงการที่พระองค์ทุ่มเทความใส่ใจ และเตรียมของขวัญดังกล่าว

แล้วการที่พระองค์แสดงความรักและความห่วงใยในแต่ละวันล่ะ บางครั้งเราถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่มีอะไรน่าับประการที่เราควรจะนมัสการและสรรเสริญพระเจ้า

ต่อไปนี้เป็นข้อพระคัมภีร์บางส่วนที่ช่วยให้เห็นว่าพระเจ้าโปรดปรานคำสรรเสริญของเรามากเพียงใด

เพลงสดุดี 100:4 เข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการขอบคุณ และเข้าสู่พระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ ขอบพระคุณพระองค์ อำนวยพระพรแด่นามของพระองค์

เอเฟซัส 5:20 ขอบพระคุณพระเจ้า คือพระบิดา สำหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในนามพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

1 เธสะโลนิกา 5:18 ขอบพระคุณในทุกสิ่ง เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์ เพื่อท่านทั้งหลาย

ฮีบรู 13:15 เหตุฉะนั้น ให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไป คือผลจากกริมฝีปากที่ขอบคุณพระนามของพระองค์

การยำเกรงพระเจ้าหมายถึงอะไร

การยำเกรงพระเจ้าหมายถึงการแสดงเคารพนับถือพระองค์ รวมทั้งการทำให้พระเจ้าพอใจ และเลือกเส้นทางชีวิตที่คุณทราบว่าพระองค์เห็นชอบด้วย

คุณอาจมีใครในชีวิตที่คุณยกย่องมาก ไม่ว่าจะเป็นพี่ เพื่อน แฟน ครูอาจารย์ หรือที่ปรึกษา เมื่ออยู่กับคนๆ นี้ คุณอาจรู้สึกว่ายากหากทำให้เขาชื่นชอบ หรือพูดในสิ่งที่เขาเห็นด้วย เราควรจะเป็นเช่นนี้กับพระเจ้า

นี่หมายความว่า คุณจะไม่โกหก เพราะถึงแม้ไม่มีใครทราบ แต่พระเจ้าล่องรู้ คุณไม่โกงเมื่อทำข้อสอบ เพราะถึงแม้ว่าครูผู้สอนคนๆ ไม่ทราบ แล้วคุณได้คะแนนดี แต่คุณทราบว่าพระเจ้าจะไม่พอใจในตัวคุณ คุณไม่แย่งชิงสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณถึงแม้ว่าไม่มีใครจับตาดู เพราะคุณทราบว่าพระเจ้ามองเห็น ถ้าหากคุณยำเกรงพระเจ้า คุณจะใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ความซื่อสัตย์สุจริต คือการยึดมั่นในหลักการด้วยใจแน่วแน่ เป็นการมีคุณสมบัติและยึดถือหลักคุณธรรมด้วยใจมั่นคง

การยำเกรงพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรับโทษ เมื่อกระทำการที่ไม่ดี แต่เป็นการยอมรับว่าคุณถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งมอบหลักการที่พระองค์คาดหวังให้คุณดำเนินชีวิตตาม ถ้าคุณไม่ทำเช่นนั้น บ่อยครั้งก็จะเกิดผลกระทบ

ตัวอย่างที่เหมาะสมกับเรื่องนี้ คือเรื่องของอานาเนียกับสัปไฟราในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องง่ายๆ ว่า คริสเตียนสมัยแรกในหมู่ผู้มีความเชื่อที่เยรูซาเล็ม ชายทรัพย์สินและมอบเงินให้แก่สาวก อานาเนียกับภรรยาชื่อสัปไฟรา กลายเป็นคริสเตียน และตัดสินใจทำตามนั้น เขาขายทรัพย์สิน แล้วนำเงินมาให้อัครสาวก แต่เขาไม่ซื่อสัตย์

เขาตัดสินใจเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่ง แล้วโกหก เขาบอกว่าให้เงินทั้งหมด ในเมื่อไม่ได้เป็นเช่นนั้น

คุณคิดว่าพระเจ้าคงไม่พอใจหรือ ถ้าเขาตัดสินใจมอบเงินส่วนหนึ่งแก่อัครสาวก และเก็บเงินที่เหลือไว้ พระองค์คงไม่ทำอะไร พระเจ้ายินดีรับสิ่งใดก็ตามที่เราเต็มใจมอบให้ แต่เขากลับไม่ซื่อสัตย์ และพยายามฉ้อโกงพระเจ้า ซึ่งเป็นเรื่องบ่งบอกอย่างเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ยำเกรงพระเจ้า

สาเหตุที่เขาโกหกนั้นไม่แน่ชัด เขาอาจคิดว่าเขาจะเป็นที่นับถือ ไม่ใช่เฉพาะในหมู่อัครสาวก แต่ในหมู่คริสเตียนคนอื่นๆ ด้วย ถ้าเขาวางว่าเขาให้เงินทั้งหมด เมื่ออานาเนียนำเงินมามอบให้ เปโตรกล่าวว่า "อานาเนีย เหตุใดเจ้านายจึงทำให้ใจเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ เหตุใดเจ้าถึงทำเช่นนั้น เจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์ แต่ได้มุสาต่อพระเจ้า"

เขานึกว่าเขาเพียงแต่โกหกมนุษย์ แต่ที่จริงแล้วเขาโกหกพระเจ้า มีอะไรเกิดขึ้นในเวลาต่อมา เขาต้องเสียชีวิต ในช่วงพริบตา

นี่เป็นตัวอย่างผลกระทบที่รุนแรงสุดๆ พระเจ้าคงไม่เขินฆ่าคุณหรอก ถ้าคุณโกหกแค่ครั้งเดียว แต่พระเจ้าใช้เรื่องนี้เป็นแบบอย่างแก่คริสเตียนทั้งหลาย พระคัมภีร์กล่าวว่าเกิดความยำเกรงแพร่กระจายไป ในหมู่ผู้มีความเชื่อ และทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้

แต่เราไม่ได้ยำเกรงพระเจ้า เพียงเพราะว่ากลัวผลตามมา ความยำเกรงพระเจ้ามีผลประโยชน์มากมาย ถ้าเราเป็นคริสเตียนที่มีสติปัญญา เราก็ควรจะระลึกไว้

เพลงสดุดี 111:10 ความยำเกรงพระองค์เป็นบ่อเกิดของสติปัญญา บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติ ก็มีความเข้าใจดี การสรรเสริญพระเจ้าดำรงอยู่ในใจเขาเป็นนิรันดร์

สุภาษิต 1:7 ความยำเกรงพระองค์เป็นบ่อเกิดของความรู้ ส่วนคนโง่ยอมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอน

สุภาษิต 10:27 ความยำเกรงพระองค์ ยืดชีวิตให้ยาวนาน แต่เดือนปีของคนชั่วร้ายนั้นจะสั้นเข้า

สุภาษิต 14:26 ความยำเกรงพระองค์ทำให้ผู้คนอยู่อย่างมั่นคง ลูกหลานของเขาจะมีที่หลบภัย

สุภาษิต 22:4 บำเหน็จของความถ่อมตนและความยำเกรงพระองค์ คือความมั่งคั่ง เกียรติ และชีวิต

คุณเห็นไหมว่าการยกย่องนับถือพระองค์ และทำสิ่งที่พระองค์พอใจ สามารถช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ในฐานะที่เป็นคริสเตียน

ใกล้ชิดพระเยซูมากขึ้น

พระเยซูอยากให้เราติดใกล้พระองค์มากขึ้น เราอาจรู้สึกห่างเหินพระองค์บ้างเป็นครั้งคราว นี่เองพระองค์ถึงปล่อยให้เราประสบช่วงที่ยากลำบากในชีวิตบ้าง เพื่อช่วยให้ระลึกว่าเราขาดพระองค์ไม่ได้ แต่เราไม่จำเป็นต้องประสบความยากลำบาก ถึงจะมีความใกล้ชิดหรือรู้สึกใกล้ชิดพระองค์ เราใกล้ชิดพระองค์ได้ทุกเมื่อ

สายสัมพันธ์และมิตรภาพที่มีกับพระเยซูนั้น เป็นจุดการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายที่ถึงแล้วก็ถึงเลย สายสัมพันธ์ที่มีกับพระองค์อาจเป็นเหมือนความสัมพันธ์อื่นๆ บางครั้งคุณรู้สึกติดใกล้กับเพื่อนๆ บางครั้งก็ไม่รู้สึกใกล้ชิด บางครั้งลุ่มๆ ดอนๆ บางครั้งก็ราบรื่นดี แม้ว่าสายสัมพันธ์กับพระเยซูอาจจะไม่เทียบพร้อมเสมอไป แต่ไม่ได้หมายความว่าความที่คุณควรยอมแพ้หรือเลิกพยายามที่จะใกล้ชิดกับพระองค์



ระลึกไว้ว่าพระองค์จะอยู่เคียงข้างเราเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

พระเยซูไม่ล้มเลิกในตัวคุณ! พระองค์รักคุณเสมอ ถ้าคุณหลงไป พระองค์จะรอคอยให้คุณกลับมาหาพระองค์ แม้ว่าคุณมองข้ามหรือละทิ้งพระองค์ไป แต่พระองค์ก็ทราบว่ายี่คุณใกล้ชิดกับพระองค์ คุณก็จะยังมีสันติสุขของพระองค์มากขึ้น ท่ามกลางความยากลำบากหรือความสับสนใดๆ ที่ประสบ คุณจะมีชัยชนะยินดีและความหมายในชีวิตมากขึ้นด้วย